



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๖๐/๒๕๖๐

ด้วย นางสาวสกาวัฒน์ แซ่จิว ผู้ร้อง อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนายหรือร้อยตำรวจเอกจรูญศักดิ์ ธิมาชัย แต่มิได้จดทะเบียนสมรส ในขณะนั้นนายหรือร้อยตำรวจเอกจรูญศักดิ์ ธิมาชัย รับราชการเป็น เจ้าพนักงานตำรวจ ประจำอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และพักอาศัยกับผู้ร้อง ณ บ้านเลขที่ ๒๐๐/๐๙๔๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จนกระทั่งมีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ เด็กชายสงกรานต์ ธิมาชัย อายุ ๘ ปี และเด็กชายจिरายู ธิมาชัย อายุ ๗ ปี ในระหว่างอยู่กินกันนั้น นายหรือร้อยตำรวจเอกจรูญศักดิ์ได้รับรองแก่บุคคลอื่นทั่วไปว่า เด็กชายสงกรานต์ และเด็กชายจिरายูเป็นบุตรตน โดยแจ้งเกิดว่าเป็นบิดาของเด็กทั้งสอง ให้ใช้นามสกุล และให้การอุปการะส่งเสียเลี้ยงดู ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๓ นายหรือร้อยตำรวจเอกจรูญศักดิ์ได้ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดยโสธร และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ นายหรือร้อยตำรวจเอกจรูญศักดิ์ได้ย้ายไปรับราชการต่อที่ จังหวัดเชียงราย จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายหรือร้อยตำรวจเอกจรูญศักดิ์ได้ถึงแก่ความตาย ด้วยสาเหตุจมน้ำ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเถิง จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งมายังผู้ร้องว่า เด็กชายสงกรานต์ และเด็กชายจिरายู มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของนายหรือร้อยตำรวจเอกจรูญศักดิ์ แต่ยังไม่สามารถนำจ่ายให้ได้เพราะยังไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กชายสงกรานต์ และเด็กชายจिरายู เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายหรือร้อยตำรวจเอกจรูญศักดิ์เสียก่อนจึงจะ ดำเนินการต่อไปได้ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องจึงขอให้ศาลได้โปรดไต่สวนคำร้อง และมีคำสั่งให้เด็กชายสงกรานต์ ธิมาชัย และเด็กชายจिरายู ธิมาชัย เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายหรือร้อยตำรวจเอกจรูญศักดิ์ ธิมาชัย ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความ ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายอารี อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี